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เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๒๘  นาฬิกา 

 เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  
นายเจริญ  จรรย์โกมล  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม  จากนั้นได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด  ตามลําดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายธนา  ชีรวินิจ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การบริหารจัดการน้ําในกรุงเทพมหานคร  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายวรชัย  เหมะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสมุทรปราการ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การดําเนินการกับอาชญากรทางเศรษฐกิจ
การเงิน  โดย  รองนายกรัฐมนตรี  (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม  อยู่บํารุง)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายอาคม  เอ่งฉ้วน  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ปัญหาราคาผลปาล์มน้ํามันตกตํ่า   
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ 

 ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามลําดับ  คือ 

(สําเนา)
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 ๑. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวสุพัชรี  ธรรมเพชร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพัทลุง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ความคืบหน้าโครงการขยายไหล่ทางถนน
สายริมทะเลสาบสงขลา  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี  (นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ๒. กระทู้ถาม  ของ  นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ขอทราบความคืบหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
อารยธรรม  ๕,๐๐๐  ปี  อําเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  โดย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม  เป็นผู้ตอบ 
 ๓. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวลีลาวดี  วัชโรบล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  มาตรการดูแลพระภิกษุสงฆ์  ถาม  นายกรัฐมนตรี  
ซึ่ง  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าท่ี 

 เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธาน
ของที่ประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
จํานวน  ๒  ฉบับ  โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดท่ี  ๒๔  
ปีท่ี  ๒  ครั้งที่  ๑๙  (สมัยสามัญทั่วไป)  วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕  คือ 
 ๑. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  ๒๕๕๒  ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
 ๒. รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  
ปี  ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒   

 จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้  ศาสตราจารย์อมรา  
พงศาพิชญ์  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  นายนิรันดร์  พิทักษ์วัชระ   
นายปริญญา  ศิริสารการ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  นายวีรวิทย์  วีรวรวิทย์  
นายโสภณธีณ์  ตะติโชติพันธุ์  และนางสาววารุณี  เจนาคม  ผู้แทนจากสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 
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 ท่ีประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  จากน้ัน  ท่ีประชุม
ได้มีมติให้ส่งรายงานทั้ง  ๒  ฉบับดังกล่าว  ให้คณะกรรมาธิการการกฎหมาย  การยุติธรรม  
และสิทธิมนุษยชน   

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๔๕  นาฬิกา 
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